
สรุปผลการประชุม 
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจา่ย 
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ณ  ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ CB 406 (ห้องประชุมงบประมาณ) ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา   

________________ 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๑๕  นาฬิกา 
กรรมาธิการผู้มาประชุม  ๖๒  คน 

กรรมาธิการผู้ไม่มาประชุม  ๑๐  คน (ลาการประชุม) 
  

เมื่อกรรมาธิการมาครบองค์ประชุม นายวราเทพ รัตนากร รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง 
ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุม ได้เชิญผู้แทนจากหน่วยรับงบประมาณตามแผนบูรณาการเข้าช้ีแจง
รายละเอียดการขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และคณะอนุกรรมาธิการ
น าเสนอรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งสรุปผลการประชุมได้ ดังนี้   

 
เรื่องท่ีพิจารณา 

มาตรา ๓๗ งบประมาณรายจ่ายส าหรับแผนงานบูรณาการ 
๑. แผนงานบรูณาการเตรียมความพร้อมเพือ่รองรบัสงัคมสูงวัย  
๒. แผนงานบรูณาการพฒันาและสง่เสรมิเศรษฐกิจฐานราก 
๓. แผนงานบรูณาการบรหิารจัดการทรพัยากรน้ า 
๔. แผนงานบรูณาการพฒันาด้านคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์  
๕. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 
๖. แผนงานบรูณาการพฒันาอุตสาหกรรมและบรกิารแห่งอนาคต  
๗. แผนงานบรูณาการเขตพฒันาพเิศษภาคตะวันออก  

คณะอนุกรรมาธิการรายงานผลการพิจารณาต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จ านวน ๕ คณะ 

๑. คณะอนุกรรมาธิการแผนงานบูรณาการ ๑ 
๒. คณะอนุกรรมาธิการแผนงานบูรณาการ ๒ 
๓. คณะอนุกรรมาธิการที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง 
๔. คณะอนุกรรมาธิการด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
๕. คณะอนุกรรมาธิการฝกึอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างที่ปรึกษา 

ค่าเช่า ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ งบด าเนินงาน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น 
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ผลการพิจารณา 

แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อม 
เพ่ือรองรับสังคมสูงวัย     ๔๔๘,๖๗๑,๘๐๐ บาท 
ไม่มีรายการปรับลด      -  บาท  

สรุปประเด็นการพิจารณาของแผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย 
ในประเด็นต่าง ๆ ดังน้ี  

ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
- ปี ๒๕๖๔ มีรายงานระบุว่าอัตราการเกิดใหม่ของประชากรในประเทศไทยลดลง และเสี่ยง

ต่อการขาดแคลนก าลังการผลิตในระยะยาว ขอสอบถามว่าในแผนงานบูรณาการมีแนวทางรองรับ 
กับสถานการณ์ดังกล่าวอย่างไร 

- ขอสอบถามความคืบหน้าการตรารา่งพระราชบัญญัติผูส้งูอายุ และเหตุใดถึงยังไม่เสนอเข้าสู่
การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้เกิดการแก้ไขเชิงโครงสร้างในระยะยาว 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- ปัจจุบันประเทศไทยมีจ านวนผู้สูงอายุที่อ้างอิงจากกรมการปกครอง ประมาณ ๑๒ ล้านคน 

ท าให้การดแูลผู้สูงอายุให้ครอบคลุมทุกมิติ เช่น สุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อม โดยต้องอาศัย
ความร่วมมือกับภาคประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   

- นโยบายการดูแลผู้สูงอายุต้องสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะการส่งเสริมให้มีงานท า 
ตามความเหมาะสม ซึ่งจะบรรจุอยู่ในร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุที่ก าลังอยู่ในระหว่างการรับฟังความคิดเห็น 
ดังนั้น ร่างกฎหมายฉบับนี้เป็นมาตรการส าคัญที่ส่งเสริมให้ภาครัฐและเอกชนจ้างแรงงานผู้สูงอายุ  

- ปัจจุบันจ านวนผู้สูงอายุที่ติดเตียงมี  จ านวน ๔๗๘,๐๐๐ คน ได้รับการดูแล จ านวน
๔๓๖,๐๐๐ คิดเป็น ร้อยละ ๙๑.๗ อย่างไรก็ตาม ต้องด าเนินการดูแลผู้สูงอายุในกลุ่มนี้ให้ ได้ ร้อยละ ๑๐๐  
ซึ่งกระบวนการขับเคลื่อนการดูแลผู้สูงอายุหน่วยงานจะด าเนินการผ่านอาสาสมัครสาธารณสุขเป็นหลัก  

- ความคืบหน้าการตราร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ อยู่ในระหว่างการวิเคราะห์และรับฟัง
ความคิดเห็นจากกระทรวงการคลัง เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการจะเสนอร่างพระราชบัญญัติให้คณะรัฐมนตรีและ
สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตามล าดับต่อไป 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- ควรทบทวนแผนงานบูรณาการในส่วนแนวทางการด าเนินงานที่ ๓ ว่าด้วยการยกระดับ

ความคุ้มครองทางสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ เนื่องจาก  การก าหนดตัวช้ีวัดที่เป็นจ านวน
ผู้สูงอายุที่ได้รับการพัฒนา จ านวน ๒๓๓,๐๙๐ คน ถือว่าน้อยเกินไปเมื่อเทียบกับสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุ  

- การเร่งรัดกระบวนการจัดท าร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ ถือว่าเป็นวาระเ ร่งด่วนที่ทุก
หน่วยงานที่ตามแผนงานบูรณาการควรให้ความส าคัญ เนื่องจาก จะเป็นการสร้างมาตรการเชิงบังคับรวมทั้ง
สร้างแรงจูงใจให้เกิดการจ้างงานผู้สูงอายุได้ตามความเหมาะสม 

- โครงการตามแผนงานบูรณาการหลายรายการไม่มีความเหมาะสมกับศักยภาพของผู้สูงอายุ 
เช่น โครงการ Coding เพื่อผู้สูงอายุ วงเงิน ๒๐,๘๕๐,๐๐๐ บาท เนื่องจาก จะเป็นการท าให้ผู้สูงอายุท างาน
หนักเกินไป หรือ โครงการสร้างสังคมห่วงใยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ วงเงิน ๔๘,๙๓๕,๙๐๐ บาท ซึ่งพบว่า
งบประมาณส่วนหนึ่งถูกน าไปใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 
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- การจัดท างบประมาณตามแผนงานบูรณาการทุกแผนงาน ควรถูกยกเลิกทั้งหมด เนื่องจาก
นับตั้งแต่การจัดท างบประมาณตามวิธีการดังกล่าว พบว่าไม่เคยมีการรายงานผลการด าเนินงาน ประสิทธิภาพ
และผลสัมฤทธ์ิ 

- การขับเคลื่อนงานตามแผนงานบูรณาการทุกแผนงาน ยังไม่สามารถด าเนินการได้เต็ม
ศักยภาพ เนื่องจาก ไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบในภาพรวมอย่างเป็นทางการ จึงเป็นสาเหตุที่ท าให้การท างาน 
ไม่มีความเป็นเอกภาพ ดังนั้น ควรทบทวนให้เกิดความชัดเจนว่าการจัดท างบประมาณตามแผนงานบูรณาการ
ยังมีความเหมาะสมหรือไม่ 

- องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและชมรมผู้สูงอายุในแต่ละพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่ท่องเที่ยว
ควรได้รับโอกาสจากหน่วยงานภาคให้ขับเคลื่อนการจ้างงานผู้สูงอายุตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
วัฒนธรรม  

- แผนงานบูรณาการไม่ได้ก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาสังคมผู้สูงอายุอย่างเป็นรูปธรรม 
เพื่อให้ประเทศไทยพ้นจากการเปน็สังคมผูสู้งอายุ เนื่องจาก โครงการตามแผนงานบูรณาการมีลักษณะของการ
ยอมรับว่าไม่อาจแก้ไขปัญหาได้ ดังนั้น การด าเนินการตามแผนงานบูรณาการควรมีแนวทางที่เป็นการแก้ไข 
เชิงโครงสร้างด้วย โดยเฉพาะการเพิ่มจ านวนประชากรหรือการท างานในเชิงรุก เช่น การน าเข้าแรงงาน
ต่างประเทศเพื่อมาทดแทนก าลังผลิตที่หายไป เป็นต้น  

 
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก  ๑,๔๗๔,๓๓๔,๗๐๐ บาท 
ไม่มีรายการปรับลด      -  บาท  

สรุปประเด็นการพิจารณาของแผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากในประเด็น
ต่าง ๆ ดังน้ี  

ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
- ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ หน่วยรับงบประมาณตามแผนงานบูรณาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

ได้ส าเร็จ ๑๙๘๗ รายการ จากเป้าหมาย ๔๖๐๐ รายการ นอกจากนี้ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตั้งเป้าพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ๔,๗๐๐ รายการ จึงขอสอบถามว่าผลิตภัณฑ์ ๑,๙๘๗ รายการ มีผลิตภัณฑ์กี่รายการที่ประสบ
ความส าเร็จและสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานราก  

- เหตุใดการขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการยังขาดความเป็นเอกภาพ เนื่องจากหน่วยรับ
งบประมาณยังท างานในลักษณะต่างฝ่ายต่างท า 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากไม่ได้พิจารณาแค่จุดใดจุดหนึ่งเท่าน้ัน แต่ต้องสร้างการตลาด

เพื่อให้เกิดการสะสมทุนที่น าไปสู่การต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้ประสบความส าเร็จมากข้ึน เช่น โครงการ Smart 
Farmer เป็นต้น 

- การท างานของหน่วยรับงบประมาณตามแผนงานบูรณาการได้ด าเนินการเต็มที่ 
ตามความสามารถและศักยภาพ โดยมีคณะกรรมการแผนงานบูรณาการที่มรีองนายกรฐัมนตรเีปน็ประธานและ 
สร้างการมีส่วนร่วมให้กับหน่วยรับงบประมาณ 

- การพัฒนาแผนงานบูรณาการแบ่งเป็น ๔ ด้าน ได้แก่ ๑. บุคคลที่ควรได้รับความช่วยเหลือ
๒. การพัฒนาให้คนฐานรากพึ่งพาตนเองได้ ๓. การเข้าถึงที่ดินท ากินและการใช้ประโยชน์ ๔. การสนับสนุนให้
รวมกลุ่มเพื่อสร้างอาชีพและผลิตภัณฑ์ 
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ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- การส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ควรมีแนวทางการให้ผู้ประกอบอาชีพระดับฐานรากแท้จริง

ได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนต้นทุนต่ า เพื่อให้สามารถยกระดับการผลิตและคุณภาพชีวิตให้มีมาตรฐานสูงข้ึน 
- หน่วยงานภาครัฐตามแผนงานบูรณาการควรมีมาตรการเชิงนโยบายหรือมาตรการทางภาษี 

เพื่อให้เกิดการพัฒนาสร้างผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายของชุมชนและได้รับการยกระดับการผลิตไปสู่ระบบ
อุตสาหกรรม 

- แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ทับซ้อนกับกับโครงการหลักที่มี
หน่วยงานภาครัฐรับผิดชอบแล้ว และไม่เคยมีการประเมินผลสัมฤทธ์ิชัดเจน ดังนั้น ควรทบทวนว่าแผนง าน
บูรณาการฯยังมีความเหมาะสมหรือไม่ 

 รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายกัญจน์พงศ์  จงสุทธนามณี กรรมาธิการ ขอให้ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  

ส่งเอกสารการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตามแผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจ 
ฐานราก ที่สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ จ านวน ๑,๙๘๗ รายการ จากเป้าหมาย จ านวน ๔,๖๐๐ รายการ 
 
 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า   ๕๔,๑๒๑,๘๕๗,๕๐๐  บาท 

ไม่มีรายการปรับลด      -  บาท  
สรุปประเด็นการพิจารณาของแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในประเด็นต่าง ๆ 

ดังน้ี  
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 

- เหตุใดตัวช้ีวัดการท างานตามแผนงานบูรณาการลดลงเกิน  ร้อยละ ๕๐ อย่างใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ก าหนดตัวเลขครัวเรือนนอกเขตกรุงเทพมหานครที่ เข้าถึงน้ าประปา จ านวน ๑  
แสนครัวเรือน แต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตั้งเป้าเหลือ จ านวน ๔๙,๐๐๐ ครัวเรือน หรือในบางกรณีก าหนด
ตัวช้ีวัดเพิ่มข้ึนในลักษณะที่ไม่สามารถเป็นไปได้ ในปี ๒๕๖๕ ก าหนดให้แหล่งน้ าธรรมชาติได้รับการฟื้นฟู  
๓๔ แหล่ง แต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ก าหนด ๓๓๓ แหล่ง 
   - จากการลงพื้นที่พบประชาชนในหลายพื้นที่ มีเสียงสะท้อนกลับมาในท านองเดียวกันว่า  
เมื่อมีความจ าเป็นต้องแจ้งเตือนประชาชนให้ ระวังปัญหาอุทกภัย หน่วยงานราชการในพื้นที่ไม่มีอ านาจ 
แจ้งเตือนหรือเปิดปิดประตูน้ า เนื่องจากต้องรอการตัดสินใจจากส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ จึงขอ
สอบถามว่าเป็นจริงตามข้อมูลดังกล่าวหรือไม่ 

 - ขอทราบแนวทางการผันน้ าจากแม่น้ าโขงไหลลงสู่แม่น้ าเลย แม่น้ าชี แม่น้ ามูล และไหลลง
แม่น้ าป่าสัก เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ า และเพื่อใช้น้ าอุปโภคและบริโภคในฤดูแล้ง  

 - ขอทราบแนวทางการบริหารจัดการแม่น้ าสงคราม แม่น้ าล าน้ ายางซึ่งเป็นล าน้ าสาขาของ
แม่น้ าสงคราม ประชาชนในพื้นที่ได้รับปัญหาอุกทกภัย 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
 - กรณีแนวทางการบูรณาการตามแผนงานร่วมกันก าหนดพื้นที่ที่มีปัญหา เช่น พื้นที่คลอง

ประสบปัญหาน้ าท่วมหรือน้ าแล้ง ได้ด าเนินการแก้ปัญหาด้วยการก่อสร้างประตูระบายน้ า ท าให้สามารถ
แก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม  



๕ 
 

 - กรณีแผนบริหารจัดการน้ าแห่งชาติ ๒๐ ปี มีวัตถุประสงค์แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ า 
เพื่อการอุปโภคและบริโภคโดยการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น เช่น กรมควบคุมมลพิษ เพื่อตรวจสอบ
คุณภาพน้ าส่งต่อให้กับการประปาผลิตน้ าเพื่อการอุปโภคและบริโภคต่อไป 

 - กรณีการบริหารจัดการน้ าใหเ้พียงพอต่อความต้องการของประชาชน โดยคณะกรรมการ 
ลุ่มน้ าวิเคราะหส์ภาพปัญหาอย่างเป็นระบบ ผ่านแผนแม่บทซึ่งลอ้มาจากแผนบรหิารจัดการน้ าแห่งชาติ  

 - กรณีพื้นที่แผนงาน โครงการที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ าอยู่ในพื้นที่ของกรมป่าไม้และ
พื้นที่ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์ุพืช ต้องบริหารจัดการความสมดุลการอนุรักษ์กับการแก้ปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน 

 - กรณีการบริหารจัดการน้ าอยู่ในระหว่างการทบทวนแผนบริหารจัดการน้ าแห่งชาติ ๒๐ ปี 
โดยพิจารณาสภาพปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแบบพลัน และแนวทางการบริหารจัดการน้ า
หลังจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  

 - กรณีส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติด าเนินการติดตามการบริหารจัดการน้ าทั้งระบบและ 
ในปี ๒๕๖๗ การถ่ายโอนภารกิจด้านแหล่งน้ าที่มีศักยภาพ สามารถกักเก็บน้ าต่ ากว่า ๒ ล้านลูกบาศก์เมตร 
ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อยู่ในข้ันตอนการพิจารณาความพร้อมและศักยภาพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินที่รับการถ่ายโอนภารกิจด้านแหล่งน้ า  

 - กรณีอ่างเก็บน้ าคลองท่างิ้วเพิ่มความจุน้ าด้วยการเพิ่มสันฝายใช้วงเงินงบประมาณ จ านวน 
๓๑ ล้านบาท และขุดลอกคลองไม่น้อยกว่า ๒ ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อน าตะกอนดินออกให้การระบายน้ าหรือ
การกักเก็บน้ าเพิ่มปริมาณสูงข้ึนและมีประสิทธิภาพ  

 - กรณีในปี ๒๕๖๖ ด าเนินการจัดท าแผนงาน Master Plan และในปี ๒๕๖๗ เริ่มด าเนินการ
และแจก Pass Word ID ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ด าเนินการกรอกข้อมูลแผนงาน โครงการและ
พิจารณาความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
ต่อไป 

 - แนวทางการพิจารณาและก ากับติดตามดูแลแผนงาน Master Plan ของแผนงานบูรณา
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า พิจารณาจากสภาพปัญหาของแต่ละพื้นที่ เพื่อน ามาก าหนดแนวทาง 
การแก้ปัญหา เช่น ปัญหาอุทกภัย และการจัดล าดับความส าคัญของแผนงาน โครงการของแต่ละหน่วยงาน
  - กรณีตัวช้ีวัดการด าเนินการกับงบประมาณที่ได้รับการจดัสรร พบว่างบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรรมีจ านวนน้อยลง แต่ตัวช้ีวัดก าหนดไว้เช่นเดิม เนื่องจาก ปี ๒๕๖๕ แผนงาน โครงการงบประมาณผกูพนั
ข้ามปีจะปรากฏตัวช้ีวัดในปีถัดไป เช่น โครงการก่อสร้างอาคารบ าบัดน้ าเสีย  

 - กรณีการบริหารจัดการน้ าส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ไม่ได้มีการก ากับดูแลหรือ
ติดตามการระบายน้ าในสภาวะปกติ ยกเว้น กรณีที่มีสถานการณ์การที่ไม่ปกติได้ลงไปควบคุมและก ากับ เช่น 
การระบายน้ าของเข่ือนเจา้พระยา ต่ ากว่า ๗๐๐ ลูกบาศก์เมตร/ต่อวินาที และมากว่า ๗๐๐ แต่ไม่เกิน ๑,๕๐๐ 
ลูกบาศก์เมตร/ต่อวินาที เป็นหน้าที่ของกรมชลประทานที่ต้องแจ้งรายงานของส่วนอัตราการระบายน้ า 
๑,๕๐๐ ลูกบาศก์ เมตร/ต่อ วินาที  แต่ ไม่ เกิน ๒ ,๐๐๐ ลูกบาศก์ เมตร/ต่อ วินาที  ต้องรายงานต่อ
คณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ า โดยมีผู้แทนส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแห่งชาติเป็นฝ่ายเลขา 
และกรณีอัตราการระบายน้ า ๒,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร/ต่อวินาที ข้ึนไป ต้องรายงานคณะกรรมการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ าแห่งชาติให้ทราบล่วงหน้า จ านวน ๓ วัน 

 - กรณีการเพิ่มความจุกักเก็บน้ าในอ่างเก็บน้ าคลองท่างิ้ว เพิ่มความจุน้ าด้วยการเพิ่มสันฝาย
และการขุดลอกแหล่งน้ า ไม่มีการจัดท ารายงานผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม แต่กรณีโครงการเพิ่มความสูง
ของตัวอาคารควบคุมการระบายน้ าจะต้องจัดท ารายงานผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม  



๖ 
 

 - กรณีความคืบหน้าโครงการฝ่ายบ้านโคกค าไหล อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ออกแบบ
แล้วเสร็จเดือนสงิหาคม ๒๕๖๕ และตัง้งบประมาณในปีถัดไป ปี ๒๕๖๗ ส่วนโครงการก่อสร้างอาคารบังคับน้ า
บ้านท่อน จังหวัดสกลนคร เร่งรัดการออกแบบ  

 - กรณีแม่น้ าสงครามประสบปญัหาน้ าท่วม ด าเนินการแกป้ญัหาโดยการก่อสร้างฝ่ายในแม่น้ า
สงคราม เพื่อแกป้ัญหาน้ าท่วมและปัญหาขาดแคลนน้ า พร้อมติดต้ังเครือ่งสูบน้ าส าหรับระบายน้ าในช่วงฤดูฝน
ไหลลงแม่น้ าโขงตอ่ไป 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- แผนงานบูรณาการยังไม่แสดงให้เห็นถึงการท างานร่วมกันของหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่

และแผนการท างานที่ ชัดเจน เนื่องจาก ในทางปฏิบัติแผนการบูรณาการควรมีการระบุการคาดการณ์ 
ปริมาณน้ า และความสามารถในการกักเก็บเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภค  

- องค์กรภาคประชาชน เคยมีการรายงานผลการส ารวจความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ 
พบว่าการทุจริตคอร์รัปช่ันเกิดข้ึนในโครงการที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ ามากที่สุด ประกอบกับแผนงาน
บูรณาการหลายปีงบประมาณที่ผ่านมาใช้เงินประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ ล้านบาท แต่ไม่อาจแก้ไขปัญหาอุทกภัย 
หรือภัยแล้ง ดังนั้น ควรพิจารณายกเลิกแผนงานบูรณาการ  

- โครงการตามแผนงานบูรณาการหลายรายการ มีราคาสูงเกินความจ าเป็นและไม่มีความ
สมเหตุสมผล เช่น โครงการเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ าคลองท่างิ้ว จังหวัดตรัง วงเงิน ๙๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
เนื่องจาก ในช่วงฤดูแล้งไม่พบปัญหาการขาดแคลนน้ าหรือโครงการเพิ่มศักยภาพอ่างเก็บน้ าในจังหวัดพัทลุง  
ที่ไม่เคยสามารถเก็บน้ าได้เต็มความจุ เป็นต้น  

- การจัดสรรงบประมาณตามแผนงานบูรณาการนอกจากจะขาดความชัดเจนและความ
รอบคอบแล้ว ยังถือเป็นการเลี่ยงระบบการตรวจสอบด้วย ดังนั้น แผนงานบูรณาการควรมีระยะเวลาที่จ ากัด 
เพื่อให้เกิดความเหมาะสม  

- ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ควรเป็นองค์กรหลักส าหรับการวางแผนบริหารจัดการน้ า
ทุกระดับ ตั้งแต่ระดับท้องถ่ิน จังหวัด และประเทศ ทุกลุ่มน้ า โดยหน่วยรับงบประมาณหน่วยงานใดมีแผนงาน
ที่ไม่สอดคล้องกับแผนของส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ จะมีผลให้ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้
การท างานเกิดความเป็นเอกภาพ  

 - ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ควรเปิดโอกาสการรับฟังสภาพปัญหาความเดือดร้อนและ
การแสดงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ต่อแผนงาน Thai Water Plan   

 - กรณีหน่วยงานบูรณาการตามแผนงาน Master Plan ขาดการบูรณาการร่วมกัน  
ควรบูรณาการร่วมกันตามวัตถุประสงค์ของแผนงานเพื่อให้การบริหารงบประมาณเกิดความคุ้มค่า 
 - กรณีการบริหารจัดการน้ าของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรือ่งน้ า ควรจัดท าแผนงานบริหารต้นน้ า 
กลางน้ าและปลายน้ า การบูรณาการเรื่องน้ าอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นางสาวผ่องศรี  ธาราภูมิ เลขานุการคณะกรรมาธิการ คนที่สี่ ขอให้กรมชลประทาน  

ส่งเอกสารรายละเอียดการปรับปรุงทางน้ า ๔ แห่ง ระยะทางประมาณ ๑๘,๐๐๐ กิโลเมตร 
 - นายเรืองไกร  ลีกิจวัฒนะ กรรมาธิการ ขอเอกสาร รายละเอียดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

ชุดที่ ๒๕ ที่มีการถือครองที่ดินของส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
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 - นายอาดิลัน  อาลีอิสเฮาะ กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
 ๑. ขอทราบรายละเอียดและความคืบหน้าโครงการระบบส่งน้ าอ่างเก็บน้ ายะรม ต าบลยะรม 

อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา และผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับ 
 ๒. ขอทราบรายละเอียดและความคืบหน้าโครงการฝ่ายล าพะยาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

ต าบลล าพะยา อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา และผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับ 
 ๓. ขอทราบรายละเอียดและความคืบหน้าโครงการอ่างเก็บน้ าป่าเบตงสวนแป๊ะหลิม 

อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา และผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับ 
 

แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคม 
และระบบโลจิสติกส์     ๑๓๑,๓๗๒,๗๗๗,๗๐๐  บาท 
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเท่ียว  ๕,๑๒๕,๑๑๖,๖๐๐ บาท 
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรม 
และบริการแห่งอนาคต     ๑,๕๕๔,๖๓๕,๖๐๐ บาท 
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  ๑๑,๐๘๖,๙๑๒,๑๐๐ บาท 
ไม่มีรายการปรับลด      -  บาท 

สรุปประเด็นการพิจารณาของแผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมในประเด็นต่าง ๆ ดังน้ี  
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
 - ขอทราบความคืบหน้าโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ ๓ เพิ่มขีดความสามารถ

ของท่าเรือเพื่อรองรับความต้องการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้นในอนาคต และการก ากับ 
ติดตามโครงการอย่างไร  

 - ขอทราบรายละเอียดและความคืบหน้าการจดังาน “Thailand International Air Show” 
ครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อยกระดับสนามบินอู่ตะเภา ศูนย์กลางการบินของภูมิภาคอาเซียน และคาดว่า 
จะแล้วเสร็จตามที่ก าหนดไว้หรือไม่ ด าเนินการแล้วเสร็จเมื่อใด  

 - ขอทราบรายละเอียดและความคืบหน้าโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเช่ือมสามสนามบิน
(ดอนเมือง สุวรรณภูมิ อู่ตะเภา)  

 - ขอทราบรายละเอียดและความคืบหน้าโครงการบริหารและด าเนินกิจการระบบท่อส่งน้ า
สายหลักในภาคตะวันออกหรือ EEC ที่กรมธนารักษ์เป็นเจ้าของโครงการมีมาตรการก ากับดูแลอย่างไร และ
กรณีการด าเนินการรับซื้อน้ าดิบ ๕๐ สตางค์ และน าน้ าดิบมาขาย ๑๑ บาท ให้กับอุตสาหกรรมและขายให้กับ
ประชาชน ราคา ๒๐ บาท/ต่อลูกบาศก์เมตร ในพื้นที่เขตภาคตะวันออกหรือ EEC ท าให้ประชาชนได้รับความ
เดือดร้อน ขอทราบเหตุผลวิธีการคัดเลือกบริษัทแทนการเปิดประมูลทั่วไป ที่ท าให้ภาครัฐสูญเสียรายได้ 
เนื่องจาก ผู้รับจ้างที่ได้รับการคัดเลือกเป็นบริษัทที่ไม่มีความเช่ียวชาญเรื่องน้ า 

 - ขอทราบแนวทางการแก้ปัญหาระยะเวลาเดินทางบนถนนหลวงระหว่างอุดรธานี – 
สกลนคร – กรุงเทพ ที่ต้องใช้ระยะเวลาเดินทางถึง ๑๓ ช่ัวโมง  

 - ขอทราบแนวทางการถ่ายโอนภารกิจกลับไปยังกรมทางหลวงชนบท เนื่ องจาก  
องค์ปกครองส่วนท้องถ่ินไม่มีศักยภาพเพียงพอในการบ ารุงรักษาและประสบปัญหาด้านงบประมาณ 

 - ขอทราบแนวทางการแก้ปัญหาการจัดท าแผนรองรับอุบัติเหตุฉุกเฉิน เพื่อเตรียมความ
พร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน  

 - ขอทราบผลกระทบจากการเปิดเสรีกัญชา มีปริมาณนักท่องเที่ยวเพิ่มข้ึนหรือลดลงหรือไม่ 
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 - ขอทราบแผนงานการท่องเที่ยวและบริการในอนาคต ที่มีการขอรับการจัดสรรงบประมาณ
ลงทุนเพื่ออนาคต 

 - ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จัดเตรียมแผนงานรองรับ
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในอนาคตหรือไม่ 

 - ขอทราบแนวทางการสร้างความเข้าใจกับประชาชนและความคืบหน้าการเวนคืนที่ดิน 
พื้นที่อ าเภอเชียงของและอ าเภอเด่นชัย เพื่อด าเนินการก่อสร้างด้านคมนาคมตามแผนบูรณาการ 

 - ขอทราบแนวทางการแก้ปัญหาด้านการจราจรบริเวณจุดตัดทางหลวงโพธ์ิเก้าต้น มุ่งหน้าไป
จังหวัดสระบุรีและจังหวัดอยุธยา เนื่องจากประสบปัญหาอุบัติในพื้นที่ดังกล่าวเป็นจ านวนมาก 

 - ขอทราบแผนงานหรือแนวทางการตรวจสอบจุดกลับรถหรือโครงสร้างพื้ นฐาน ที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของกรมทางหลวงหรือกรมทางหลวงชนบทอย่างไร 

 - กรณีศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ (ATTRIC) จังหวัดฉะเชิงเทรา ส านักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ด าเนินการบนพื้นที่ ๑,๒๓๕ ไร่ ณ บริเวณเขตสวนป่าลาดกระทิง 
ต าบลลาดกระทิง อ าเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern 
Economic Corridor: EEC) หรือไม่  

 - กรณีการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง ตามแผนงานพัฒนาด้าน
คมนาคมและระบบโลจิสติกส์  พบว่าพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับงบประมาณ จ านวน ๒,๔๐๐ ล้านบาท  
มากกว่าจังหวัดอุบลราชธานีที่มีจ านวนประชากรมากกว่า แต่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพียง จ านวน ๔๐๐ 
ล้านบาท จึงขอทราบเหตุผล 

 - กรณีการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) 
พื้นที่ จ านวน ๑๔,๐๐๐ ไร่ เพื่อจัดท าเมืองใหม่และได้น าที่ดินของส านักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมมา
บริหารจัดการผิดวัตถุประสงค์หรือไม่  

 - ขอทราบรายละเอียดและความคืบหน้าโครงการก่อสร้างด้านคมนาคมไปยังพื้นที่ภาคใต้ 
การเช่ือมต่อระหว่างทะเลอ่าวไทยและทะเลอันดามัน และการบูรณาการสร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยว 
จากต่างประเทศ และแนวทางการเพิ่มจ านวนนักท่องเที่ยว  

 - ขอทราบแนวทางการแก้ปัญหาด้านการจราจรที่มีช่องจราจร ๒ ช่อง ไม่เพียงพอต่อการ
สัญจรของรถบรรทุกและประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว 

 - ขอทราบแนวทางการเช่ือมต่อข้อมูลของแผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
และการเตรียมความพร้อมรองรับปริมาณนักท่องเที่ยวที่เพิ่มข้ึน หน่วยงานมีแผนการด าเนินงานก่อสร้าง
ห้องน้ าให้เพียงพอกับความต้องการหรือไม่ 

 - ขอทราบความคืบหน้าการก่อสร้างมอเตอร์เวย์บางประอิน – นครราชสีมา ที่คณะรัฐมนตรี
เห็นชอบอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม จ านวน ๖,๐๐๐ ล้านบาท แต่ประสบปัญหาความล่าช้าของแผนงาน
ก่อสร้าง จ านวน ๓ ปี ท าให้สูญเสียรายได้ไม่น้อยกว่า ๑ หมื่นล้านบาท  

 - ขอทราบหลักเกณฑ์การจดัสรรงบประมาณตามแผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและ
ระบบโลจิสติกส์ของแต่ละจังหวัด เนื่องจาก บางจังหวัดได้รับงบประมาณมากกว่าจังหวัดอื่น 

- ขอทราบว่าโครงการศูนย์ธุรกิจ EEC และเมืองใหม่น่าอยู่อัจฉริยะ ซึ่งได้มีการน าที่ดิน  
ส.ป.ก. จ านวน ๑๔,๖๑๙ ไร่ เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนโดยอาศัยช่องว่างของกฎหมายของเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก (EEC) หรือไม่  

- โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับยานยนต์สมัยใหม่  เป็นพื้นที่โครงการอยู่ในเขต
พัฒนาพิ เศษภาคตะวันออก (EEC) ขอทราบว่าโครงการอยู่ในแผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษ 
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ภาคตะวันออกหรือไม่ และหากมีการแยกโครงการในแผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
จะสามารถพิจารณาครอบคลุมทุกโครงการหรือไม่ 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
 - กรณีแผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ได้ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของประชาชนทั้งทางบก ทางน้ า ทางอากาศ เช่น   
การเปิดทางมอเตอร์เวย์บางปะอิน – นครราชสีมา ช่วงปากช่องถึงนครราชสีมา เพื่อบรรเทาการจราจร
หนาแน่น  

 - กรณีการก ากับดูแลด้านโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่ในความรับผิดชอบ มีการตรวจสอบดูแล
รักษาผ่านเครื่องมือตรวจวัดค่ามาตรฐาน หากพบว่า โครงสร้างพื้นฐานใดต้องด าเนินการซ่อมแซม  
ตั้งงบประมาณซ่อมแซมในปีถัดไป 

 - กรณีการถ่ายโอนภารกิจตามพระราชบัญญัติกระจายอ านาจให้กับองค์กรปกครอ ง 
ส่วนท้องถ่ิน กรมทางหลวงชนบทด าเนินการฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน เพื่อให้เกิดความรู้และความเช่ียวชาญการบ ารุงรักษาถนนอย่างต่อเนื่อง 

 - กรณีปัญหาเครื่องบินประสบอุบัติเหตุสถาบันการบินพลเรือนได้ด าเนินการฝึกอบรมจัดท า
แผนรองรับอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน แต่ประสบปัญหาในทางปฏิบัติไม่สามารถน าความรู้ไปปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 - กรณีการลงทุนด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ที่มีอัตราการลงทุนต่ าย่ิงดี ซึ่งในปีที่ผ่าน
มาในปี ๒๕๖๕ มีอัตรา ร้อยละ ๗.๔ ต่อ GDP และมีเป้าหมายในปีต่อไปในอัตรา ร้อยละ ๗ มีแนวโน้มลดลง
เพื่อให้เกิดความท้าทายในการท างาน  

 - การประเมินด้วยหลักเกณฑ์ (LPI) ของธนาคารโลกมองว่าประเทศไทย ควรพัฒนาเพิ่มเติม
ในพื้นที่ที่มีปัญหาด้านการจราจร โครงสร้างพื้นฐาน และปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบที่เป็นปัญหาและอุปสรรค 
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันได ้

 - กรณีปัญหาที่เกิดข้ึนบริเวณถนนพระราม ๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้มีการเชิญ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพิจารณาก าหนดหลกัเกณฑ์และมาตรฐานการดูแลโครงสร้างพื้นฐาน และก าชับเรื่องความ
ปลอดภัยระหว่างการท างาน แต่ปัญหาที่เกิดข้ึนเป็นปัญหาทางด้านเทคนิค จึงต้องด าเนินการแก้ปัญหาต่อไป
และการก ากับดูแลผ่านกล้อง CCTV ทุกระยะ ได้มีการส่งข้อมูลไปยังศูนย์บัญชาการด้านการจราจร  
และประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปตรวจสอบความหนาแน่นด้านการจราจรผ่านแอพพลิเคช่ันกรมทางหลวง  

 - กรณีการก่อสร้างถนนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มีวัตถุประสงค์ที่จะกระจายความเจริญ
จากพื้นที่ส่วนกลางไปยังพื้นที่อื่น ๆ ให้ครอบคลุมเส้นทางคมนาคม เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้กับ
ประชาชน 

 - กรณีแผนงานบูรณาการ ควรแยกบัญชีของแต่ละหน่วยงานออกมาเพื่อไม่ให้เกิดความ
สับสนทางบัญชี ขอรับไปด าเนินการปรึกษาหารือกับส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และส านักงบประมาณถึงแนวทางการด าเนินการทางบัญชีที่ถูกต้องต่อไป  

 - กรณีถนนพื้นที่จังหวัดระยองเดินทางไปพื้นที่จังหวัดจันทบุรีที่มีถนน ๒ ช่องจราจร ประสบ
ปัญหาทางด้านการจราจร ได้ด าเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณ ในปี ๒๕๖๗ เพื่อด าเนินการขยาย
ช่องทางการจราจรเป็น ๔ ช่องทาง เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

 - กรณีแผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด าเนิน
การบูรณาการร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม โดยเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาสัมผัสวัฒนธรรมที่ไม่สามารถจับต้องได้ 
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 - กรณีจัดท าแผนงานการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เริ่มคลี่คลาย โดยมุ่งเน้นนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพมาผักผ่อนภายในประเทศมรีะยะ
เวลานานข้ึน หรือพักผ่อนไปด้วยท างานไปด้วย หรือการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์  

 - กรณีส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมได้ด าเนินการติดตามสถานการณ์การเปิดกัญชาเสรี
ที่มีผลกระทบต่อจ านวนนักท่องเที่ยวอย่างใกล้ชิด เพื่อด าเนินการรวบรวมข้อมูลเสนอต่อผู้มีอ านาจต่อไป  

 - กรณีโครงการเราเที่ยวด้วยกัน มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายภาคประชาชนผ่านการ
ท่องเที่ยวภายในประเทศ เป็นการช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง 
เพื่อสนับสนุนการสร้างงานและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในองค์รวม  โดยภาครัฐสนับสนุนงบประมาณ  
ร้อยละ ๔๐ ของรายการค่าใช้จ่าย เช่น ที่พัก ตั๋วเครื่องบิน เริ่มด าเนินการ เฟสแรกเมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม 
๒๕๖๓ ปัจจุบัน ด าเนินการโครงการเราเที่ยวกันเฟส ๔ ขยายสิทธิให้กับประชาชนทั่วไปอีก จ านวน ๑.๕  
ล้านคน เริ่ม ๑ กรกฎาคม – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕  

 - กรณีโครงการทัวร์เที่ยวไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือบริษัทน าเที่ยวที่ประสบปัญหา
ขาดสภาพคล่องที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยรัฐช่วยจ่ายไม่เกิน 
คนละ ๕,๐๐๐ บาท เที่ยวผ่านบริษัททัวร์น าเที่ยว ก าหนด ๑ ล้านสิทธิ เริ่มเดือนพฤษภาคม ถึง สิงหาคม 
๒๕๖๔ โดยมีแหล่งงบประมาณจากพระราชก าหนดการกู้เงิน  จ านวน ๑ ล้านล้านบาท โดยส านักงาน 
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นผู้ก ากับดูแลงบประมาณ 

 - กรณีการก่อสร้างห้องน้ าในพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว เพื่อเป็นรองรับปริมาณนักท่องเที่ยว
ที่เพิ่มมากขึ้นภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่เริ่มผ่อนคลาย 

 - ในการด าเนินการตามแผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตได้รับ
การจัดสรรงบประมาณจ านวนน้อย โดยในปี ๒๕๖๕ ได้รับงบประมาณ ๘๕๖ ล้านบาท และในปี ๒๕๖๖ ได้รับ
งบประมาณ จ านวน ๑,๕๐๐ ล้านบาท ซึ่งมีการใช้งบประมาณด าเนินโครงการศูนย์ทดสอบยานล้อ ส่วนใน
โครงการประยุกต์ดิจิตอลเป็นการด าเนินการเพื่อพัฒนาอาจารย์ นิสิต และส่งเสริมนวัตกรรมการเกษตร 

 - การพัฒนาแผนบูรณาการ EEC ได้ทดสอบมาตรฐานสากลยานยนต์ใหม่การหารือ  
เพื่อจัดท าแผนงานบูรณาการให้สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมบริการแห่งอนาคต
และจัดท าข้อเสนอให้กับหน่วยงานเจ้าภาพเพื่อเสนอให้กับส านักงบประมาณต่อไป โดยมีการตรวจติดตามและ
รายงานต่อส านักงบประมาณในทุกไตรมาส 

 - กระบวนการวางแผนงบบูรณาการโดยมีการวางกรอบในการพัฒนา EEC และเสนอแนะ 
ให้หน่วยงานจัดท าโครงการประเภทใด เพื่อให้จัดท าโครงการรวมโดยมีเป้าหมายร่วมกันและมีการหารือกับ
ส านักงบประมาณ โดยมีเจ้าหน้าที่ในการควบคุมดูแลการตรวจสอบงบประมาณอย่างละเอียด พร้อมกับการ
พิจารณาความก้าวหน้าของโครงการ 

 - โครงการที่มีการให้ศูนย์ทดสอบยานยนต์และล้อยางด าเนินการ อาทิ โครงการสนาม
ทดสอบอัตโนมัติ ส่วนในโครงการท่องเที่ยวจะพิจารณาว่าโครงการใดสามารถช่วยการท่องเที่ยวในพื้นที่ EEC 
จะมีการก ากับดูแลแต่หากเป็นโครงการท่องเที่ยวอื่น ๆ ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นผู้ด าเนิน
โครงการ 

 - กระบวนการในการด าเนินโครงการเป็นการน างบประมาณส่วนของเอกชนมาด าเนินการ 
ซึ่งหากมีปัญหาในการด าเนินการจะร่วมกันในการหาแนวทางแก้ไขปัญหา และในเรื่องเขตการค้าเสรี (FTA) 
ประเทศไทยมีการด าเนินการน้อยกว่าประเทศอินโดนีเซียและประเทศเวียดนาม 
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 - ในบริเวณสามสิบกิโลเมตรรอบสนามบินอู่ตะเภาจะพัฒนาเป็นมหานครการบิน
ประกอบด้วย คือ เมืองพัทยา เมืองการบินภาคตะวันออก และเมืองระยอง โดยพื้นที่ที่มีอยู่อย่างจ ากัด 
ในอนาคตจะมีการประชาชนเข้ามาประมาณสามแสนคนถึงห้าแสนคน จึงต้องมีพื้นที่อยู่อาศัยให้กับประชาชน
ที่เข้ามาท างานโดย ร้อยละ ๗๐ และเป็นผู้ที่มีรายได้ในระดับกลางและระดับล่าง 

 - แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกในแผนพัฒนาเมือง มีระบบการจัดการ
น้ าที่ด าเนินการ จ านวน ๒,๐๐๐ ไร่ โดยสามารถใช้น้ าในพื้นที่ได้ในระยะเวลา ๒๐ ป ีจึงไม่มีความจ าเป็นต้องใช้
น้ าจากจังหวัดระยอง และในการใช้น้ าภาคเกษตร EEC และภายใน ๑๐ ปี จะมีการด าเนินโครงการ ๑๘ 
โครงการจะมีการใช้น้ าในภาคเกษตรเป็นจ านวนมาก ซึ่งการท าสวนทุเรียนสามารถช่วยในการประหยัดน้ าไปได้
จ านวนครึ่งหนึ่ง ทั้งนี้ หน่วยงานจะมีการพิจารณาการใช้น้ าในภาคเกษตรให้อย่างเหมาะสม 

 - ในการใช้ที่สาธารณะท าประโยชน์ในการด าเนินโครงการ มีการให้เอกชนทั้งคนไทยและ
ต่างชาติมาลงทุน โดยในปัจจุบันผู้มาลงทุนในภาคอุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐานเป็นคนไทย  จ านวน 
๖๒๕,๐๐๐ ล้านบาท 

 - การด าเนินงานตามแผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกในสามจังหวัด ใช้งบ
ประมาน ร้อยละ ๕ ของเงินลงทุน ตัวอย่าง การท าตลาดสดให้ท าร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินซึ่งจะมี
การขยายผลในอนาคต 

 - โครงการท่าเรือแหลมฉบัง เฟส ๓ ได้มีการด าเนินล่าช้าในเฟสแรก เนื่องจาก สถานการณ์ 
โควิดและประเทศจีนไม่ได้มีการปล่อยเรือ โดยจะมีการเร่งรัดการด าเนินการในเฟส ๒ และ เฟส ๓ ทั้งนี้  
ในรายละเอียดขอจัดส่งเป็นเอกสาร 

 - บริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์เนช่ันแนล เอวิเอช่ัน จ ากัด หรือ UTA ยังไม่มีการเข้าไปด าเนินการ
โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก โดยหน่วยงานของรัฐได้เข้าไปปรับถมที่ดิน
ในทางว่ิงที่ ๒ โดยต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเอกชนรับมอบพื้นที่เพื่อด าเนินโครงการ ซึ่งเอกชนได้จัดท า
แผนแม่บทในโครงการดังกล่าวเสร็จแล้ว และจะเริ่มก่อสร้างในเดือนตุลาคม ๒๕๖๕  

 - ในพื้นที่ที่ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้มีการอนุญาตให้ด าเนินการหลาย
โครงการ โดยในรายละเอียดขอส่งเป็นเอกสาร ส่วนโครงการในพื้นที่ EEC ที่ไม่ได้อยู่ในงบแผนงานบูรณาการ
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ได้มีการพิจารณาติดตามโครงการซึ่งถือเป็นภารกิจ แม้ไม่ได้เป็นโครงการ 
ในแผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
 - ควรมีการส่งเสรมิการท่องเทีย่วตามแผนงานท่องเที่ยวเชิงนวัตกรรม ในแผนบูรณาการสร้าง

รายได้จากการท่องเที่ยว  
 - ควรเตรียมแผนการท่องเที่ยวหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส  

โคโรนา ๒๐๑๙ เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขันกับต่างประเทศ 
 - กรณีแผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ พบว่าพื้นที่ของแผนงาน 

โครงการทับซ้อนกับพื้นที่ของกรุงเทพมหานครควรบูรณาการร่วมกัน เช่น กรมเจ้าท่ามีแผนงานโครงการ  
แต่ขัดกับแผนงานของกรุงเทพมหานคร 

 - กรณีแผนงานบูรณาการ ควรจัดท าบัญชีโครงการแยกบัญชีของแต่ละหน่วยงานออกมาเพื่อ
ไม่ให้เกิดความสับสนทางบัญชี  

 - กรณีแผนงานบูรณาการ ในปี ๒๕๖๐ ถึง ๒๕๖๖ ควรก าหนดเป้าหมายการใช้งบประมาณ
ภายในระยะเวลาที่ด าเนินการให้มีความชัดเจนและระยะเวลาการสิ้นสุด พร้อมทั้งควรมีการบูรณาการร่วมกัน 
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- กรณีอุบัติเหตุที่เกิดข้ึนบริเวณถนนพระราม ๒ ควรด าเนินการซ่อมแซมในช่วงเวลากลางวัน
เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ 

 - ในโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่มีการใช้พื้นที่ จ านวน ๑๔,๖๑๙ ไร่  
เพื่อพัฒนาโครงการศูนย์ธุรกิจ EEC และเมืองใหม่น่าอยู่อัจฉริยะ ควรปรับเปลี่ยนวิธีคิดเพื่อสนับสนุนสร้าง
แรงจูงใจให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อให้เกิดการลงทุน
ทางเศรษฐกิจ สังคม การสร้างงานสร้างอาชีพในประเทศไทยให้มากขึ้น โดยเฉพาะในการด าเนินโครงการรถไฟ
ความเร็วสูงเช่ือมสามสนามบิน ควรมีการสนับสนุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ให้มากข้ึน
เพื่อให้นักลงทุนเกิดความมั่นใจในการลงทุนเพิ่มมากข้ึน ท าให้เกิดการใช้บริการรถไฟความเร็วสูงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ควรมีการดูแลเอาใจใส่นักลงทุนทีม่ีการลงทนุในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
ให้ดีย่ิงข้ึน 

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
 - นายพิเชษฐ์  เช้ือเมืองพาน ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ ขอเอกสารรายละเอียดโครงการ 

เราเที่ยวด้วยกันและโครงการที่มีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน ที่มาของงบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ความคืบหน้า
โครงการ และสภาพปัญหา อุปสรรค  

 - นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ โฆษกคณะกรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้  
 ๑. รายละเอียดหนังสือการท่าเรือแห่งประเทศไทยที่  กทร ๖๐/๒๒๖๙๑ ลงวันที่  ๒๘ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  
 ๒. รายงานการประชุมของส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

เกี่ยวกับโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ ๓ และรายงานการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน (ท่าเรือ F) 
ทั้งหมด  

 ๓. รายละเอียดผลการศึกษา วิเคราะห์ ข้ันตอน การเสนอให้ความเห็นชอบของรัฐมนตรี  
เจ้าสังกัด และรายละเอียดสัญญาร่วมลงทุนของส่วนการท่าเรือ (ท่าเรือ F) ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
และวิธีการคัดเลือก 
  - นายอุบลศักดิ์   บัวหลวงงาม รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สิบเก้า ขอเอกสาร
ประกอบในศูนย์ ธุรกิจ EEC กรณีที่ มีการจัดสรรการปฏิรูปที่ดิน เพื่ อด าเนินการไม่ผิดวัตถุประสงค์ 
การใช้ประโยชน์ในที่ดิน ส.ป.ก. โดยมีการขออนุญาตการใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินอย่างไร 

 
ผลการพิจารณา 

คณะอนุกรรมาธิการรายงานผลการพิจารณาต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จ านวน ๕ คณะ ดังน้ี 

๑. คณะอนุกรรมาธิการแผนงานบูรณาการ ๑ 
๒. คณะอนุกรรมาธิการแผนงานบูรณาการ ๒ 
๓. คณะอนุกรรมาธิการท่ีดิน และสิ่งก่อสร้าง 
๔. คณะอนุกรรมาธิการด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
๕. คณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างท่ี

ปรึกษา ค่าเช่าค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ งบด าเนินงาน งบเงินอุดหนุน และงบรายจา่ย
อ่ืน 

 



๑๓ 
 

๑. คณะอนุกรรมาธิการแผนงานบูรณาการ ๑  
 ประธานคณะอนุกรรมาธิการได้น าเสนอรายงานคณะอนุกรรมาธิการแผนงานบูรณาการ ๑ 

ต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการ ดังนี้ 
 ในคราวประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ได้มีมติต้ังคณะอนุ
กรรมาธิการแผนงานบูรณาการ ๑ เพื่อท าหน้าที่พิจารณาการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานที่ขอรับ
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการในแผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก แผนงานการพัฒนาด้าน
คมนาคมและระบบโลจสิติกส์ แผนงานการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและแผนงานบูรณาการพัฒนา
อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต โดยคณะอนุกรรมาธิการได้พิจารณาแผนงานทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้ว 
ตามรายงานพร้อมข้อสังเกตของคณะอนุกรรมาธิการแผนงานบูรณาการ ๑ ซึ่งมีการประชุมทั้งสิ้น จ านวน ๑๒ 
ครั้ง เริ่มประชุมตั้งแต่วันอังคารที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ ถึงวันจันทร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

 คณะอนุกรรมาธิการแผนงานบูรณาการ ๑ ได้มีการพิจารณารายละเอียดในแผนงาน 
บูรณาการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จ านวน ๔ แผนงานบูรณาการ มีหน่วยงานที่เข้าพิจารณา 
ตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ จ านวน ๘๙ หน่วยงาน งบประมาณที่น าเข้าพิจารณาในคณะอนุกรรมาธิการ
แผนงานบูรณาการ ๑ จ านวน ๑๔๕,๔๘๘,๖๖๐,๑๐๐ บาท ปรับลด ทั้งสิ้น ๑๗๘,๗๔๖,๓๐๐ บาท คิดเป็น 
ร้อยละ ๐.๒ คงเหลืองบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จ านวน ๑๔๕,๓๐๙,๙๑๓,๘๐๐ บาท ทั้งนี้ 
คณะอนุกรรมาธิการปรับลดทั้ง ๔ แผนงานบูรณาการ โดยค านึงถึงความจ าเป็นให้มีงบประมาณเพียงพอในการ
ขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่า โดยสอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาด
ของโควิด 

สรุปประเด็นการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการแผนงานบูรณาการ ๑ ในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
 - ขอทราบว่าในการปรับลดของคณะอนุกรรมาธิการในแต่ละรายการมีการลงมติอย่างไร และ

ขอเอกสารแสดงรายละเอียดในการปรับลดที่มีมติเสียงข้างมากและเสียงข้างน้อย 
 - ขอทราบรายละเอียดกรณีที่รายงานของคณะอนุกรรมาธิการไม่มีรายละเอียดการปรับลด 

ว่าเป็นแผนงานและโครงการใด ที่มีการถูกปรับลดงบประมาณและเป็นการปรับลดงบประมาณประเภทใด 
 - กรณีที่ มีการตั้ งข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการในเรื่องงบกระจุกตัว โดยเฉพาะ 

ในงบประมาณแผนบูรณาการด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ในบางจังหวัด ขอทราบว่าได้มีการพิจารณา
ประเด็นดังกล่าวในคณะอนุกรรมาธิการหรือไม่ และมีการให้ข้อคิดเห็นอย่างไรในเรื่องงบกระจุกตัว  
ในบางจังหวัด 

 - ขอรายละเอียดในงบประมาณของส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ 
(องค์การมหาชน) งบประมาณที่พิจารณา ๒๗ ล้านบาท รายการโครงการบูรณาการส่งเสริมการท่องเที่ยว EEC 
และโครงการ Thailand International Air Show จ านวน ๘.๓ ล้านบาท ขอทราบว่ามีความจ าเป็นในการใช้
งบประมาณหรือไม่ เพียงใด และขอรายละเอียดในงบประมาณของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ จ านวน 
๖๕ ล้านบาท ในการตั้งนิคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีป้องกันประเทศ มีความพร้อมในแผนงานการด าเนินการ 
สถานที่ด าเนินการเพียงใด 

 - โครงการพัฒนาขับเคลื่อน EEC การสร้างเมืองใหม่น่าอยู่อัจฉริยะ อ าเภอบางละมุง  
จังหวัดชลบุรี งบประมาณ จ านวน ๑,๙๘๘ ล้านบาท การน าที่ดิน ส.ป.ก. จ านวน ๑๔,๖๑๙ ไร่ โดยอาศัย
ช่องว่างของกฎหมายของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) มีแผนพัฒนาที่ภาครัฐได้ลงทุน ร้อยละ ๒ 
ขอให้ตรวจสอบว่าเป็นการน าที่ดินของรัฐไปเอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนหรือไม่ 



๑๔ 
 

คณะอนุกรรมาธิการตอบข้อซักถาม 
 - ในการพิจารณาปรับลดของคณะอนุกรรมาธิการซึ่งมีการขอมติที่ประชุม โดยไม่ได้มีการ

แบ่งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลในการลงมติ และได้มีความเห็นของที่ประชุมที่แตกต่างกันในการพิจารณา  
ของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทเท่านั้น โดยไม่ได้เกิดผลกระทบกับการพิจารณางบประมาณ 
ของหน่วยงานอื่น ทั้งนี้ ในรายละเอียดขอจัดส่งข้อมูลเป็นเอกสารต่อคณะกรรมาธิการ 

 - กรณีงบที่มีการกระจุกตัวได้มีการพิจารณาในช้ันอนุกรรมาธิการ โดยเฉพาะกรม 
ทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท และในบางจังหวัดได้งบประมาณมากกว่าจังหวัดอื่นหลายเท่า คณะอนุ
กรรมาธิการได้มีการสอบถามหน่วยงานและหน่วยงานได้มีการให้เหตุผลในการใช้งบประมาณ 

 - ในงบประมาณของส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ รายการโครงการบรูณา
การส่งเสริมการท่องเที่ยว EEC และโครงการ Thailand International Air Show จ านวน ๘.๓ ล้านบาท 
หน่วยงานได้ช้ีแจงความจ าเป็นในการใช้งบประมาณว่าเป็นการรับรองการประชุม APEC โดยเป็นงบประมาณ
ที่ใช้ศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประชุม APEC และมีแผนส่งเสริมการท่องเที่ยว EEC ด้วย  
โดยในรายละเอียดจะจัดส่งเอกสารข้อมูลการพิจารณาในช้ันอนุกรรมาธิการ และส่วนงบประมาณของสถาบัน
เทคโนโลยีป้องกันประเทศ เป็นการใช้งบประมาณเพื่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมทหารในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี 
๙๐๐ ไร่ เป็นงบประมาณที่ใช้ส ารวจออกแบบการสร้างนิคม 

 - โครงการพัฒนาขับเคลื่อน EEC การสร้างเมืองใหม่น่าอยู่อัจฉริยะ ได้มีการสอบถามข้อมูล
เกี่ยวกับที่ดิน ส.ป.ก. และแผนผังการด าเนินโครงการ ส่วนในประเด็นการมีผลประโยชน์แอบแฝงในที่ดินไม่ได้
มีการพิจารณาในรายละเอียดดังกล่าว 

มติท่ีประชุม 
 ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะอนุกรรมาธิการแผนงานบูรณาการ ๑ 
 
๒. คณะอนุกรรมาธิการแผนงานบูรณาการ ๒ 
 ประธานคณะอนุกรรมาธิการได้น าเสนอรายงานคณะอนุกรรมาธิการแผนงานบูรณาการ ๒ 

ต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการ ดังนี้ 
 คณะอนุกรรมาธิการแผนบูรณาการ ๒ มีการประชุมจ านวน ๑๔ ครั้ง โดยเริ่มประชุมตั้งแต่

วันจันทร์ที่  ๒๗ มิถุนายน ถึงวันอังคารที่  ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ได้พิจารณาแผนบูรณาการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จ านวน ๗ แผนงาน รวมจ านวนเงินทั้ งสิ้น ๗๒ ,๙๘๙ ,๐๒๘ ,๘๐๐ บาท  
คณ ะอนุกรรมาธิการปรับลดทั้ งสิ้ น  ๑๘๒ ,๓๓๔ ,๘๐๐ บาท  คงเหลือ งบประมาณ เป็น  จ านวน 
๗๒,๘๐๖,๖๙๔,๐๐๐ บาท ได้มีการปรับลดงบประมาณทั้ง ๗ แผนงาน ดังนี้ 

 ๑. แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยงบประมาณรวม จ านวน 
๔๔๘,๖๗๑,๘๐๐ บาท ปรับลดงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณรวมเป็น จ านวน ๑๐,๒๕๒,๖๐๐ บาท 
คงเหลือจ านวน ๔๓๘,๔๑๙,๒๐๐ บาท 

 ๒. แผนงานบู รณ าการต่ อต้ านการทุ จ ริตและประพฤติมิ ชอบ งบประมาณ รวม  
จ านวน ๔๙๗ ,๙๕๕ ,๔๐๐ บาท ปรับลดงบประมาณ จ านวน ๒ ,๐๐๗ ,๑๐๐ บาท คงเหลือ จ านวน 
๔๙๕,๙๔๘,๓๐๐ บาท 

 ๓. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล งบประมาณรวม จ านวน ๒,๓๕๕,๙๘๒,๓๐๐ บาท ปรับ
ลดงบประมาณ จ านวน ๗๘,๗๕๕,๖๐๐ บาท คงเหลือ จ านวน ๒,๒๗๗,๒๒๖,๗๐๐ บาท 
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 ๔. แผนงานบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า งบประมาณรวม  จ านวน 
๕๔,๑๒๑,๘๕๗,๕๐๐ บาท ปรับลดงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณรวมเป็น จ านวน ๒๒,๐๓๙,๙๐๐ 
บาท คงเหลือ จ านวน ๕๔,๐๙๙,๘๑๗,๖๐๐ บาท 

 ๕. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ งบประมาณ 
รวม จ านวน ๖,๒๕๑,๒๕๑,๖๐๐ บาท ปรับลดงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ รวมเป็น จ านวน 
๕๐,๕๓๒,๓๐๐ บาท คงเหลือ จ านวน ๖,๒๐๐,๗๑๙,๓๐๐ บาท 

 ๖. แผนงานบู รณาการสร้ างรายได้จากการท่ องเที่ ยว งบประมาณรวม  จ านวน 
๕,๑๒๕,๑๑๖,๖๐๐ บาท ปรับลดงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ รวมเป็น จ านวน ๑๘,๐๙๗,๓๐๐ บาท 
คงเหลือ จ านวน ๕,๑๐๗,๐๑๙,๓๐๐ บาท 

 ๗. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด งบประมาณรวม
จ านวน ๔,๑๘๘,๑๙๓,๖๐๐ บาท ปรับลดงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ รวมเป็น จ านวน ๖๕๐,๐๐๐ 
บาท คงเหลือ จ านวน ๔,๑๘๗,๕๔๓,๖๐๐ บาท 

 ทั้งนี้ คณะอนุกรรมาธิการได้มีข้อสังเกตในภาพรวมและข้อสังเกตรายหน่วยงานน าเสนอ
พร้อมกับรายงานของคณะอนุกรรมาธิการเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบต่อไป 

สรุปประเด็นการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการแผนงานบูรณาการ ๒ ในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
 - ขอทราบเหตุผลในการปรับลดงบประมาณของแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบปรับลดงบประมาณ จ านวน ๒,๐๐๗,๑๐๐ บาทกับแผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม 
และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดปรับลดงบประมาณเป็น จ านวน ๖๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งปรับลดงบประมาณน้อย
เมื่อเปรียบเทียบกับแผนงานอื่น 

 - ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One โดยมี
การใช้งบสื่อประชาสัมพันธ์ จ านวน ๕๐ ล้านบาท ขอทราบว่ามีการวัดผลสัมฤทธ์ิอย่างไร และในช้ันพิจารณา
ของคณะอนุกรรมาธิการมีการหารือประเด็นดังกล่าวหรือไม่ โดยกรรมาธิการบางท่านขอเสนอปรับลด
งบประมาณเพิ่มเติม และกรรมาธิการบางท่านเห็นว่าหากงบประมาณใช้ในการจัดกิจกรรมให้กับเด็กและ
เยาวชนเพื่อป้องกันยาเสพติดอาจมีความเหมาะสม แต่หากน างบประมาณไปใช้ในการท าสื่อประชาสัมพันธ์
จ านวน ๕๐ ล้านบาท อาจไม่เหมาะสมในการใช้งบประมาณ และในกรณีที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
ด าเนินการแทนกรมสุขภาพจิต ขอทราบว่ากรมสุขภาพจิตได้มีการช้ีแจงอย่างไร 

 - กรณีแผนงานบูรณาการน้ าที่มีการปรับลดงบประมาณ จ านวน ๒๒ ล้านบาท โดยเป็นการ
ปรับลดงบประมาณของกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ า โดยไม่มีการปรับลด
งบประมาณของกรมชลประทาน ขอทราบว่าได้มีการตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณว่ามีความสอดคล้อง
กับปีงบประมาณที่ผ่านมาหรือไม่ อย่างไร 

 - โครงการแก้มลิงขอทราบว่าได้มีการสอบถามหน่วยงานถึงการก าหนดราคา ว่ามีความ
เหมาะสมหรือไม่ และมีการเพิ่มปริมาตรกักเก็บน้ าจ านวนเท่าใด และกรณีที่มีโครงการสร้างฝายไฮดรอลิก  
งบประมาณ ๙๐ ล้านบาท แต่มีการใช้งบประมาณในการสร้างฝายไฮดรอลิก จ านวน ๓๐ ล้านบาท และมีการ
ขุดลอกตะกอน จ านวน ๖๐ ล้านบาท ขอทราบการช้ีแจงรายละเอียดเหตุผลและความจ าเป็นในการใช้
งบประมาณของกรมชลประทาน 

 - ในแผนบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าของกรมชลประทาน ๔๐,๔๔๗ ล้านบาท 
ซึ่งกรมชลประทานไม่มีการเพิ่มพื้นที่ชลประทานและประสิทธิภาพขององค์กร จึงควรปรับลดงบประมาณ  
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 - กรณีมีการปรับลดงบประมาณในแผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัลที่มีความซ้ าซ้อน  
โดยงบประมาณของส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่มีการปรับลดงบประมาณรายการค่าครุภัณฑ์การพัฒนา
ระบบดิจิทัลสาธารณสุขภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน ขอทราบว่ามีความซ้ าซ้อนอย่างไร 

 - ในแผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยงบประมาณรวม จ านวน 
๔๔๘,๖๗๑,๘๐๐ บาท ขอทราบรายละเอียดการใช้งบประมาณ และมีการปรับลดงบประมาณในรายการใด 
ทั้งนี้ ขอให้ช้ีแจงรายละเอียดการปรับลดงบประมาณทั้ง ๗ แผนงานว่าเป็นการปรับลดงบประมาณโครงการใด  

อนุกรรมาธิการตอบข้อซักถาม 
 - ในแผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด มีการปรับลด

งบประมาณจ านวนน้อย เนื่องจาก ปัญหายาเสพติดเป็นเรื่องส าคัญและในการด าเนินโครงการของหลาย
หน่วยงานได้รับงบประมาณน้อย ในการท างานของต ารวจ ทหาร ในจังหวัดชายแดนมีความจ าเป็นต้องใช้
งบประมาณจัดการยาเสพติด และในแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ หากไม่ได้รับ
งบประมาณในการด าเนินการ การทุจริตอาจเพิ่มมากข้ึน ดังนั้น เมื่อพิจารณาความจ าเป็นในการใช้
งบประมาณจึงปรับลดงบประมาณตามความเหมาะสม ส่วนการปรับลดงบประมาณในแผนงานที่มีความ
ซ้ าซ้อนกับการด าเนินโครงการของหน่วยงานอื่นจะมีการปรับลดงบประมาณจ านวนมาก 

 - โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One เป็นโครงการทีด่ี
และมีความส าคัญและจ าเป็นโดยเฉพาะกรมสุขภาพจิตทีมีการบูรณาการเพื่อสร้างเด็กและเยาวชน และเห็นว่า
ได้รับจัดสรรงบประมาณที่น้อยเกินไป 

 - กรณีที่ไม่มีการปรับลดงบประมาณของกรมชลประทาน โดยได้มีการตรวจสอบงวดงาน 
ในการเบิกจ่ายงบประมาณและหน่วยงานได้ช้ีแจงรายละเอียดของโครงการที่ต้องด าเนินการ ตามแผนงาน
บูรณาการการบริหารจัดการน้ าให้กับประชาชน เพื่อใช้ในการเกษตรและสามารถด าเนินการได้ทันใน
ปีงบประมาณ 

 - ในแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มีแนวคิดให้ 
กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเป็นผู้ด าเนินการ 

 - หลักเกณฑ์การปรับลดงบประมาณ โดยพิจารณาจากการช้ีแจงของหน่วยรับงบประมาณ 
ว่าได้มีการใช้งบบูรณาการอย่างไร และมีการพิจารณารายละเอียดในแต่ละโครงการและจะมีการปรับลด
โครงการที่มีความซ้ าซ้อนหรืองบประมาณที่เป็นส่วนเกิน เช่น ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าวิทยากร ที่มีจ านวน
มากเกินไป ทั้งนี้ ในรายละเอียดขอส่งเอกสารเพิ่มเติมให้กับคณะกรรมาธิการ 

 - กรณีที่มีการปรับลดงบประมาณในการแก้ไขปัญหายาเสพติดน้อย เนื่องจาก ปัญหายาเสพ
ติดเป็นเรื่องที่มีความส าคัญ โดยทุกหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องได้มีการร่วมกันด าเนินการแก้ปัญหาดังกล่าว  
ส่วนกรณีมีการปรับลดงบประมาณในแผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล รายการค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนา
ระบบดิจิทัลลงทะเบียนเป็นรายการค่าแพลตฟอร์ม โดยไม่มีความซ้ าซ้อนในการใช้งบประมาณและมีกรม
ควบคุมโรคด าเนินการโครงการดังกล่าวจึงมีการปรับลดงบประมาณส่วนน้ี 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
 - เมื่อพิจารณาแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  เห็นว่า

งบประมาณมีความซ้ าซ้อนกับกองอ านวยการรกัษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และไม่สามารถตรวจสอบ
การใช้งบประมาณได้ โดยมีการเลือกปฏิบัติในการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนั้น ควรให้กองอ านวยการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเป็นหน่วยงานในการใช้งบประมาณในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาคุณภาพของการศึกษา และปัญหาการว่างงาน 
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 - ในแผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด  ควรตัด
หน่วยงานที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เช่น กระทรวงกลาโหม โดยก าหนดให้ เฉพาะกระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงยุติธรรม และส านักงานต ารวจแห่งชาติ  ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน 
ปราบปรามยาเสพติดด าเนินการในแผนงานดังกล่าว 

 - งบประมาณที่เกี่ยวกับการบริหารจัดทรัพยากรน้ าที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินการ ควรรวมอยู่ในแผนงานบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า เพื่อให้
เห็นความชัดเจนในการบริหารจัดการน้ าทั้งหมดของภาครัฐ 

มติท่ีประชุม 
 ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะอนุกรรมาธิการแผนงานบูรณาการ ๒ 

 
๓. คณะอนุกรรมาธิการท่ีดิน และสิ่งก่อสรา้ง 
 ประธานคณะอนุกรรมาธิการได้น าเสนอรายงานคณะอนุกรรมาธิการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

ต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการ ดังนี้ 
 ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วันพฤหัสบดีที่  ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ที่ประชุมได้มีมติตั้งคณะอนุ
กรรมาธิการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยมีขอบเขตอ านาจหน้าที่ในการพิจารณางบประมาณรายการที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างรวมทั้งค่าจ้างที่ปรึกษา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้างในทุกงบรายจ่ายของแผนงานยุทธศาสตร์ 
ของหน่วยรับงบประมาณ โดยคณะอนุกรรมาธิการได้มีการประชุม จ านวน ๑๓ ครั้ง เริ่มประชุมตั้งแต่วันพุธ 
๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ ถึงวันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ พิจารณารายละเอียดรวมทั้งสิ้น ๒๒ กระทรวง ๑๓๑ 
หน่วยงาน จ าแนกเป็นส่วนราชการ ๑๑๗ หน่วยงาน องค์การมหาชน จ านวน ๘ หน่วยงาน และส่วนราชการ
ไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรีหรือทบวงและหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี  จ านวน ๖ 
หน่วยงาน ซึ่งผลการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จากงบประมาณที่ตั้งไว้
ตามขอบเขตความรับผิดชอบในการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ ๑๖๘,๒๒๘.๙๐๒๙ ล้านบาท โดยปรับ
ลดงบประมาณในช้ันอนุกรรมาธิการ จ านวน ๒๖๙.๓๓๐๐ ล้านบาท ปรับลดแผนงานพื้นฐานและแผนงาน
ยุทธศาสตร์ คงเหลือ ๑๖๗,๙๕๙.๕๗๒๙ ล้านบาท จ าแนกการปรับลดตามกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงยุติธรรม 
กระทรวงกลาโหม ส านักนายกรัฐมนตรี ส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานขององค์กร
อิสระและองค์กรอัยการ ทั้งนี้ คณะอนุกรรมาธิการได้น าเสนอข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อที่ประชุม
คณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณามาพร้อมกับรายงานของคณะอนุกรรมาธิการ 

สรุปประเด็นการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการท่ีดิน และสิ่งก่อสร้างในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
 - กรณีงบประมาณของกรมชลประทาน จ านวน ๒๙,๒๘๒.๘๐๗๔ ล้านบาท ซึ่งมีการกระจุก

ตัวของงบประมาณในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดพัทลุง โดยมีการปรับลดงบประมาณ จ านวน ๓๐  
ล้านบาท เป็นการปรับลดงบประมาณจ านวนน้อย ขอทราบรายละเอียดว่ามีการปรับลดงบประมาณที่ใด และ
ในงบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีการกระจุกตัวในจังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์  และจังหวัดศรีสะเกษ  
โดยมีการปรับลดงบประมาณ จ านวน ๒๐ ล้านบาท ขอทราบว่าปรับลดงบประมาณที่ใดและมีการพิจารณาถึง
การกระจุกตัวของงบประมาณหรือไม่ และกรณีของกรมราชทัณฑ์ที่มีการปรับลดงบประมาณจ านวนมาก  
ขอทราบเหตุผลในการปรับลดและหากไม่มีการปรับลดงบประมาณได้หรือไม่ 



๑๘ 
 

 - กรรมาธิการบางท่านเสนอปรบัลดงบประมาณในโครงการค่าจ้างที่ปรึกษาส ารวจจัดท าแผน
ที่แม่น้ า จ านวน ๒๗๕ ล้านบาท งบผูกพันในปี ๒๕๖๕ – ๒๕๖๗ โดยในปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ ได้มีการด าเนิน
โครงการดังกล่าวโดยใช้งบประมาณ จ านวน ๒๒๕ ล้านบาท และยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จและโครงการ 
มีความล่าช้า และขอทราบว่าในการตั้งโครงการใหม่ต้องขออนุญาตกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพ
ไทยหรือไม่ 

 - กรรมาธิการบางท่านเสนอปรับลดงบประมาณของกองทัพเรือ โครงการก่อสร้างบ้านพัก
อาศัยกองทัพเรือ ๓๒๕ ครอบครัว งบประมาณจ านวน ๙๕๐ ล้าน รายการงบผูกพัน ในงบประมาณปี ๒๕๖๖ 
จ านวน ๑๙๐ ล้านบาท และขอทราบว่าได้มีการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อม (EIA) หรือไม่ 

 - ขอทราบว่าการที่หน่วยงานได้ด าเนินการจัดท า EIA เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หน่วยงานได้รับ
การอนุมัติให้ด าเนินการหรือไม่ เนื่องจาก หากได้รับการอนุมัติจัดท าโครงการแต่การจัดท า EIA ไม่ผ่าน 
งบประมาณที่รับการจัดสรรจะไม่ถูกน าไปใช้ 

 - ขอทราบว่าส านักงบประมาณมีมาตรฐานให้กับหน่วยงานในกรณีการจัดตั้งโครงการต่าง ๆ 
สามารถด าเนินการก่อนได้รับการอนุมัติ EIA ได้หรือไม่ และการจัดสรรงบประมาณแบบกระจุกตัวต้องเป็น
เรื่องที่ส านักงบประมาณ 

 - ขอทราบรายละเอียดการพิจารณาปรับลดงบประมาณของกองทัพเรือที่เป็นงบผูกพัน  
๑ รายการ จ านวน ๑๕ ล้านบาท เป็นรายการอะไร  

 - ขอทราบว่าส านักงบประมาณมีหลักเกณฑ์การด าเนินการของการจ้างที่ปรึกษา 
ตามโครงการจ้างที่ปรึกษาและออกแบบหรือไม่ เนื่องจาก การจ้างที่ปรึกษาต้องท าการศึกษาถึงความเหมาะสม
ว่าโครงการดังกล่าวสามารถด าเนินการได้หรือไม่ เมื่อท าการศึกษาถึงความเหมาะสมเป็นที่เรียบร้อยจึงสามารถ
ด าเนินการออกแบบ โครงการในลักษณะนี้เป็นโครงการผูกพันให้ด าเนินการในปีถัดไปหรือไม่ และสามารถน า
รายการศึกษาและออกแบบมาเป็นบรรทัดฐานในการจัดต้ังโครงการต่อไปได้หรือไม่ 

คณะอนุกรรมาธิการตอบข้อซักถาม  
 - กรณีการพิจารณาแผนที่ริมแม่น้ าหรือการรุกล้ าชายฝั่งเป็นงบผูกพันในปี ๒๕๖๓ แต่การ

ด าเนินโครงการติดปัญหาต่าง ๆ เช่น ปัญหาโควิด ๑๙ ติดปัญหากับกรมแผนที่ทหาร ซึ่งหน่วยงานได้ท าความ
เข้าใจกับกรมแผนที่ทหารในการด าเนินงาน ท าให้สามารถด าเนินโครงการให้แล้วเสร็จได้ภายในระยะ ๓ เดือน 
คณะอนุกรรมาธิการได้พิจารณาข้อมูลอย่างครบถ้วน ส่วนบริษัทที่ เข้ารับการประมูลจะเป็นบริษัทใด  
ต้องขึ้นอยู่กับความสามารถในการด าเนินการของบริษัทนั้น 

 - กรณีการจัดท า EIA ทางหน่วยงานมีการยืนยันว่ามีการด าเนินการจัดท า EIA และส ารวจ
ความคิดเห็นเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว ส่วนการรับทราบถึงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่  
ต้องมีการสอบถามและประสานกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ดูแลพื้นที่  เพื่อให้การรับฟังความคิด  
ของประชาชนกว้างขวางมากยิ่งข้ึน ซึ่งหลักการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ พิจารณาจากรายการ
สิ่งก่อสร้างที่มีการประกาศประกวดราคาและมีราคาต่ ากว่างบประมาณที่ตั้งไว้ รายการสิ่งก่อสร้างที่เป็นงบ
ผูกพันที่ด าเนินการล่าช้า  

 - กรณีการจัดสรรงบประมาณแบบกระจุกตัว ทางคณะอนุกรรมาธิการไม่สามารถพิจารณา
งบประมาณที่กระจุกตัวของแต่ละพื้นที่ แต่สามารถพิจารณางบประมาณตามโครงการที่หน่วยงานของรับการ
จัดสรรเท่านั้น  

 - กรณีการพิจารณาปรับลดงบประมาณในส่วนของกรมราชทัณฑ์ คณะอนุกรรมาธิการ
พิจารณาปรับลดงบประมาณ จ านวน ๔๘ ล้านบาท จากงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด จ านวน ๒,๔๑๐ ล้านบาท 
เนื่องจาก ผลการด าเนินงานล่าช้ากว่าที่ก าหนดและเบิกจ่ายงบประมาณไม่ทันตามที่ก าหนด คือ โครงการ



๑๙ 
 

ก่อสร้างเรือนจ า จังหวัดระยอง โครงการปรับปรุงทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมหนองน้ าขุ่น ต าบลบ้านแดง 
อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ และหน่วยงานเสนอให้มีการปรับลดเอง 

 - กรณีการด าเนินการของคณะอนุกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการได้ จัดท าข้อสังเกต
เกี่ยวกับการด าเนินโครงการของหน่วยงานเป็นจ านวนมาก เพื่อให้หน่วยงานที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณ
ต้องน าข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการ มาเป็นตัวตั้งก่อนการด าเนินการจัดท าโครงการ  
ในปีถัดไป 

 - กรณีการปรับลดงบประมาณของกองทัพเรือ เป็นการปรับลดในโครงการระบบสื่อสาร
ควบคุมบังคับบัญชาเรือด าน้ า จ านวน ๑๕ ล้านบาท เนื่องจาก หน่วยงานเสนอของปรับลดงบประมาณในส่วน
นี้เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย 

ส านักงบประมาณตอบข้อซักถาม  
 - กรณีการตั้งงบประมาณต้องตั้ง EIA ก่อนหรือไม่ ต้องพิจารณาข้อเท็จจริงของการ

ด าเนินงานก่อสร้างบางเรื่องอาจมีความจ าเป็นเร่งด่วน และการจัดท า EIA สามารถจัดท าได้ภายใน ๑ ปี  
จึงสามารถตั้งคู่ขนาดกันได้ ถ้าเป็นโครงการขนาดใหญ่และต้องใช้ระยะเวลาในการจัดท า EIA ท าให้ต้องตั้ง EIA 
ก่อนการตั้งสิ่งก่อสร้าง 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
 - กรณีการจัดสรรงบประมาณในแต่ละพื้นที่มีการกระจุกตัว คณะกรรมาธิการ คณะอนุ

กรรมาธิการ ไม่สามารถพิจารณาการขอรับการจัดสรรงบประมาณของแต่ละหน่วยงานได้ ท าให้
คณะกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการ สามารถพิจารณาการใช้งบประมาณหรือการด าเนินการของแต่ละ
โครงการเท่านั้น ดังนั้น การจัดสรรงบประมาณแบบกระจุกตัวเป็นเรื่องของส านักงบประมาณที่ต้องด าเนินการ
แก้ไขปัญหาในเรื่องนี้  

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
 - นายกัญจน์พงศ์  จงสุทธนามณี กรรมาธิการ ขอรายละเอียด TOR ของโครงการจัดซื้อ 

จัดจ้างบริษัทที่ปรกึษาเพือ่ท าการศึกษาและออกแบบก าแพงกนัคลื่นชายหาดและก าแพงกนัตลิ่งแม่น้ าของกรม
โยธาธิการและผังเมือง 

 มติท่ีประชุม 
ที่ประชุมรบัทราบรายงานของคณะอนกุรรมาธิการที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง 
 

๔. คณะอนุกรรมาธิการดา้นการศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจัยและถา่ยทอดเทคโนโลยี 
 ประธานคณะอนุกรรมาธิการขอรายงานผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการด้าน

การศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการ ดังนี้ 
คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาค่าใช้จ่ายของส่วนราชการทั้งหมด ๑๑๙ หน่วยงาน ในทุกงบ

ร่ายจ่ายของแผนงานพื้นฐาน แผนงานยุทธศาสตร์ และงบประมาณเฉพาะด้านการศึกษาของบางส่วนราชการ 
ดังนี้ 

๑. ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จ านวน ๑๐ หน่วยงาน อาทิ ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

๒. ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จ านวน ๙๘ 
หน่วยงาน อาทิ ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) สถาบันเทคโนโลยี
จิตรลดา มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย มหาวิทยาลยัมหิดล 



๒๐ 
 

๓. ส่วนราชการในสังกัดกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน จ านวน ๒ หน่วยงาน ได้แก่ กองทุน
เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

๔. ส่วนราชการในสังกัดหน่วยงานอื่น จ านวน ๙ หน่วยงาน อาทิ สภากาชาด ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 

 ผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการพิจารณางบประมาณประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๖ ของส่วนราชการทั้งหมด ๑๑๙ หน่วยงาน เป็นจ านวน ๒๐๘,๗๖๒,๐๔๗,๑๐๐ บาท (สองแสน
แปดพันเจ็ดร้อยหกสิบสองล้านสี่หมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) มีส่วนราชการที่ถูกปรับลดงบประมาณ 
จ านวน ๕๐ หน่วยงาน เช่น กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ถูกปรับลด จ านวน 
๖๕๗,๖๐๐,๐๐๐ บาท (หกร้อยห้าสิบเจ็ดล้านหกแสนบาทถ้วน) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
(สพฐ.) ถูกปรับลด จ านวน ๕๐๐,๓๗๖,๑๐๐ บาท (ห้าร้อยล้านสามแสนเจ็ดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ถูกปรับลด จ านวน ๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาท
ถ้วน) และอื่น ๆ รวมเป็นเงินที่ถูกปรับลดทุกหน่วยงานทั้งสิ้น ๑,๕๙๗,๑๗๑,๘๐๐ บาท (หนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบ
เจ็ดล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) ดังนั้น คงเหลืองบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๖ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ๒๐๗,๑๖๔,๘๗๕,๓๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดพันหนึ่งรอ้ยหกสิบสี่ล้านแปดแสนเจ็ด
หมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน) คิดเป็น ร้อยละ ๐.๗๕๖ (ร้อยละ ศูนย์จุดเจ็ดห้าหก) 

สรุปประเด็นการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและถ่ายทอด
เทคโนโลยีในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 

ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
 - ขอเสนอให้คณะกรรมาธิการพิจารณาการปรับลดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๖ ของส านักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน จ านวน ๒,๐๐๐ ล้านบาท ในส่วนของงบที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

 - ขอทราบเหตุผลการปรับลดงบประมาณและประโยชน์ของการจัดท าโครงการในส่วนของ
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส าหรับกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์  
วิจัย และนวัตกรรม ในโครงการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ก้าวหน้าล้ ายุคสู่อนาคตและเทคโนโลยีระบบ
โลกและอวกาศ รวมทั้งดาวเทียมเพื่อการประยุกต์ใช้ประโยชน์ส าหรับการพัฒนาประเทศด้านภูมิสารสนเทศ 
และต่อยอดสู่อุตสาหกรรมอวกาศในอนาคต ภายใต้แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมส าหรับ
อุตสาหกรรมแห่งอนาคตและบริการแห่งอนาคตรวมทั้งอุตสาหกรรมอวกาศ (โปรแกรมที่ ๑๙) จ านวน 
๕๔๙,๒๐๐,๐๐๐ บาท และโครงการด้านการพัฒนาก าลังคนศักยภาพสูง ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม ภายใต้
แผนงานยกระดับการผลิตและพัฒนาบุคคลด้านการวิจัยและพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ รวมถึง
นักวิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม ที่มีทักษะสูงให้มีจ านวนมากข้ึน (โปรแกรมที่ ๒๑) จ านวน ๑๐๘,๔๐๐,๐๐๐ 
บาท 

 - ขอทราบว่าคณะอนุกรรมาธิการมีแนวทางการพิจารณาปรับลดงบประมาณในส่วนของ  
ค่าก่อสร้างอาคาการศึกษาและสิ่งก่อสร้างอย่างไร และงบประมาณในส่วนเป็นค่าก่อสร้างอาคารใหม่หรือเป็น
การก่อสร้างทดแทน 

- ขอทราบว่าคณะอนุกรรมาธิการมีแนวทางการพิจารณาปรับลดงบประมาณในส่วนของ
อาคารเรียนในเขตแผ่นดินไหวและอาคารเรียนนอกเขตแผ่นดินไหวอย่างไร 

- ขอทราบว่าเหตุใดงบประมาณตามกรอบที่เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณของโครงการ
พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศด้านระบบการเกษตรและพัฒนาสายพันธ์ุข้าวไทยส าหรับการใช้งานนอกโลก  
ถึงมีจ านวนตัวเลขที่เสนอขอรับในจ านวนที่ไม่เท่ากัน 



๒๑ 
 

- ขอทราบว่าเหตุใดคณะอนุกรรมาธิการถึงมีการตั้งข้อสังเกตของกองทุนส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เกี่ยวกับการโอนเงินงบประมาณ ร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณที่กองทุนได้รับ
ให้ไปอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้เกิดการ
น าไปใช้ประโยชน์ได้จริงและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อการพัฒนาประเทศ 

- เมื่อพิจารณาโครงการด้านการพฒันาก าลงัคนศักยภาพสงู ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม ภายใต้
แผนงานยกระดับการผลิตและพัฒนาบุคคลด้านการวิจัยและพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ รวมถึง
นักวิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม ที่มีทักษะสูงให้มีจ านวนมากข้ึน (โปรแกรมที่ ๒๑) จ านวน ๑๐๘,๔๐๐,๐๐๐ 
บาท ส่วนใหญ่เป็นงบบุคลากร ค่าจ้างผู้ช่วยวิจัย จ านวน ๙๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และงบด าเนินงาน ค่าตอบแทน
นักวิจัย จ านวน ๒,๑๕๗,๔๘๐ บาท ดังนั้น เห็นด้วยกับการปรับลดงบประมาณของคณะอนุกรรมาธิการ 

- ขอทราบเหตุผลการพิจารณาปรับลดงบประมาณในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ/
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ ค่าครุภัณฑ์การศึกษา และสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) งบเงินอุดหนุน
ทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ และกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม/มหาวิทยาลักมหาสารคาม 
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี  เงินนอกงบประมาณ ครุภัณฑ์การแพทย์ และ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสรา้งใหค้นมีสุขภาวะที่ดี ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง และสถาบันวิจัย
ดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้  
เงินอุดหนุนทั่วไป เงินนอกงบประมาณ ค่าครุภัณฑ์ ทั้งหมด 

- ขอทราบเหตุผลการพิจารณาปรับลดงบประมาณของสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ 
(องค์กรมหาชน) จ านวน ๔๐ ล้านบาท จากงบประมาณทั้งหมด จ านวน ๔๕๐,๖๕๔,๓๐๐ บาท เนื่องจาก 
งบประมาณส่วนใหญ่ถูกน าไปใช้เกี่ยวกับ O-NET แต่ในปัจจุบันได้มีการยกเลิกการใช้ผลการสอบ O-NET 
ดังนั้น ควรพิจารณาปรับลดงบประมาณในส่วนน้ีเพิ่มข้ึน 

คณะอนุกรรมาธิการตอบข้อซักถาม 
 - กรณีการพิจารณาปรบัลดงบประมาณของคณะอนุกรรมาธิการที่จ าแนกตามเกณฑ์การปรับ

ลด (รายจ่ายประจ า/รายจ่ายลงทุน) ในส่วนของกระทรวงศึกษาและกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม ของหน่วยรับงบประมาณ คณะอนุกรรมาธิการให้หน่วยรับงบประมาณพิจารณาปรับลดให้ส่วน
ที่เกิดความจ าเป็น แต่ต้องไม่กระทบต่อการด าเนินงานและภารกิจหลัก ซึ่งคณะอนุกรรมาธิการมีหลักเกณฑ์
การปรับลดของหน่วยรับงบประมาณในโครงการที่มีความซ้ าซ้อน โครงการที่สามารถชะลอการด าเนินงาน  
ให้หน่วยงานพิจารณาตนเองให้การปรับลดงบประมาณ เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณใช้งบประมาณในส่วน
โครงการที่มีความจ าเป็นและสามารถใช้ได้ทันภายในปีงบประมาณ 

 - กรณีการพิจารณางบประมาณในส่วนของค่าครุภัณฑ์ของหน่วยรับงบประมาณ คณะอนุ
กรรมาธิการได้มีการเชิญกรมบัญชีกลางมาเข้าร่วมประชุมตลอดเวลา เพื่อมาให้ข้อมูลประกอบการพิจารณา
ของคณะอนุกรรมาธิการเกี่ยวกับราคาครุภัณฑ์ 

 - กรณีการจัดท างบประมาณของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
มีปัญหาในเรื่องการจัดท าเอกสารและตัวเลขงบประมาณของแต่ละโครงการ ประกอบกับการเข้าช้ีแจง  
ของหน่วยงานมีการรายงานตัวเลขที่ไม่ตรงกัน จึงเป็นเหตุให้คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาปรับลดงบประมาณ 

- กรณีการพิจารณาปรับลดงบประมาณของส านักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
ซึ่งคณะอนุกรรมาธิการมีความเห็นว่าจะไม่ด าเนินการปรับลดในส่วนของงบการศึกษาและงบวิจัย  
แต่หน่วยงานต้องสามารถช้ีแจงรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละโครงการ แต่การปรับลด
งบประมาณในส่วนน้ี หน่วยงานไม่สามารถช้ีแจงรายละเอียดของงบประมาณได้อย่างชัดเจน และการปรับลด
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งบประมาณได้เป็น จ านวน ๕๐๐,๓๗๖,๑๐๐ บาท นั้น เนื่องจาก หน่วยงานถูกส านักงบประมาณปรับลด
งบประมาณเป็นจ านวน ๖,๐๐๐ ล้านบาท และในปี ๒๕๖๖ ได้งบประมาณน้อยกว่าในปี ๒๕๖๕ คณะอนุ
กรรมาธิการจึงพิจารณาให้หน่วยงานพิจารณาปรับลดโครงการที่ไม่มีความส าคัญ โครงการที่สามารถชะลอ  
ไว้ก่อน และโครงการที่ไม่สามารถด าเนินการได้ทันในปีงบประมาณ อย่างไรก็ตาม การพิจารณาปรับลดต้องไม่
กระทบต่อภารกิจ 

- กรณีการพิจารณาปรับลดงบประมาณของสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (อ งค์กร
มหาชน) คณะอนุกรรมาธิการได้ให้หน่วยงานพิจารณาปรับลดงบประมาณในส่วนที่ไม่จ าเป็น แต่ต้องไม่กระทบ
ต่อการด าเนินงานและภารกิจหลัก ประกอบกับหน่วยงานสามารถช้ีแจงรายละเอียดการใช้งบประมาณอย่าง
ครบถ้วน ท าให้คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาปรับลดงบประมาณใน จ านวน ๔๐ ล้านบาท 

ขอ้สังเกตของคณะกรรมาธิการ 
 - การพิจารณางบประมาณของคณะอนุกรรมาธิการ ควรค านึงถึงการขอรับการจัดสรร

งบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการในกรณีอาคารเรียนที่มีการแจ้งจ าหน่ายแต่ยังมีการเข้าใช้ประโยชน์  
โดยให้หน่วยรับงบประมาณหารอืกับกรมธนารักษ์ เพื่อจัดสรรงบประมาณในการซอ่มบ ารุงและปรับปรงุอาคาร
เรียนให้สามารถใช้ได้ช่ัวคราวในระหว่างรองบประมาณการก่อสร้างอาคารเรียน  

 - คณะอนุกรรมาธิการ ควรมีการพิจารณารายละเอียดการตั้งราคาของวัสดุ อุปกรณ์  
ที่จะน ามาใช้ในการซ่อมบ ารุงอาคารเรียนให้มีความสอดคล้องกับความเป็นจริง 

 - กระทรวงศึกษาธิการควรมีการก าหนดนโยบายให้มีความชัดเจน เกี่ยวกับการจ าหน่ายวัสดุ 
อุปกรณ์ของอาคารเรียนที่เป็นไม้  

 - กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม  ควรจัดท าเอกสารประกอบ 
การช้ีแจงที่ เสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
พ.ศ. ๒๕๖๖ และคณะอนุกรรมาธิการให้มีความชัดเจน ในเรื่องรายละเอียดของตัวเลขงบประมาณในแต่ละ
โครงการที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณ 

 - กรณีการจัดท าโครงการที่อยู่ภายใต้ของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม ควรให้ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) สถาบันวิจัย
ดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นผู้ด าเนินการ เนื่องจาก หน่วยงานทั้งสองมีความเช่ียวชาญเฉพาะ
ด้าน 

 - กรณีการจัดท าโครงการที่เกี่ยวกับการวิจัยและนวัตกรรม ควรมีหน่วยงานกลางในการ
กระจายงานวิจัยลงไปสู่มหาวิทยาลัยในท้องถ่ินต่าง ๆ ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจะท าให้เป็นการตอบโจทก์
ของงานวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างแท้จริง 

 มติท่ีประชุม 
ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะอนุกรรมาธิการด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 

๕. คณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างท่ีปรึกษา ค่า
เช่าค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ งบด าเนินงาน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอ่ืน 

 ประธานคณะอนุกรรมาธิการขอรายงานผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรม 
สัมมนา ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าเช่าค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศ งบด าเนินงาน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่นต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการ ดังนี้ 



๒๓ 
 

คณะอนุกรรมาธิการได้พิจารณาการขอรบังบประมาณของหน่วยงานตามร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยความรอบคอบ และใช้งบประมาณเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งการพิจารณาปรบัลดงบประมาณต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน เพื่อให้
หน่วยงานที่ขอรับงบประมาณใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยในการพิจารณา  
มีงบประมาณที่น ามาเสนอต่อคณะอนุกรรมาธิการ จ านวน ๒๐๑,๔๕๑,๒๖๐,๑๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งพัน 
สี่ร้อยห้าสิบเอ็ดล้านสองแสนหกหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน) มีการปรับลดงบประมาณในช้ันอนุกรรมาธิการ 
จ านวน ๕๘๔,๒๗๖,๖๐๐ บาท (ห้าร้อยแปดสิบสี่ล้านสองแสนเจ็ดหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน) คิดเป็น  
ร้อยละ ๒๙ ของงบประมาณที่ตั้งไว้ตามแผนงาน ดังนี้ 

๑ ) แผ น งาน พื้ น ฐ าน  มี งบ ป ระ ม าณ เส น อ ต่ อ คณ ะ อนุ ก ร ร ม า ธิ ก าร  จ าน วน 
๕๓,๑๑๘,๔๕๒,๔๐๐ (ห้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสิบแปดล้านสี่แสนห้าหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) มีการปรับ
ลด จ านวน ๖๗,๘๘๖,๑๐๐ บาท (หกสิบเจ็ดล้านแปดแสนแปดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) คิดเป็น ร้อยละ 
๐.๑๓ ของงบประมาณแผนงานพื้นฐานที่ตั้งไว้ 

๒) แผน งานยุทธศาสตร์  มี งบป ระม าณ เสนอต่อคณ ะอนุ กรรมาธิการ จ านวน 
๑๔๘,๓๓๒,๘๐๗,๗๐๐ (หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันสามร้อยสามสิบสองล้านแปดแสนเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)  
มีปรับลด จ านวน ๕๑๕,๓๙๐,๕๐๐ บาท (ห้าร้อยสิบห้าล้านสามแสนเก้าหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) คิดเป็น  
ร้อยละ ๐.๓๕ ของงบประมาณแผนงานยุทธศาสตร์ที่ตั้งไว้ 

ทั้งนี้ ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ (สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี) ได้ถูกปรับลดตามมติของ
คณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรมฯ ในภาพรวมเป็นเงิน จ านวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)  
ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวมิได้ลงนามในใบปรับลด ท าให้ไม่สามารถกรอกรายละ เอียดการปรับลดงบประมาณ 
จ าแนกรายแผนงานพื้นฐาน/แผนงานยุทธศาสตร์ และจ าแนกตามรายการ ๙ ประเภท  

มติท่ีประชุม 
ที่ประชุมมีมติให้คณะคณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมา

บริการ ค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าเช่าค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ งบด าเนินงาน งบเงินอุดหนุน 
และงบรายจ่ายอื่น รายงานผลการพิจารณาในวันถัดไป  

 
 
 
 
 

เลิกประชุม เวลา ๒๑.๑๐ นาฬิกา 
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